



دفتر مقام معظم رهبری

www.ajl.ir

เนื่องในวาระวันอีดัมบอ์ฮ์และวันแห่งการเกิดเกียรติท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) - 7 /Jun/ 2013

เนื่องในวาระวันอีดัมบอ์ฮ์และวันแห่งการเกิดเกียรติท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)

บรรดาคณะผู้บริหารประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะทูตานุทูตประเทศอิสลามและครอบครัวซุฮะดาอ์ผู้ทรงเกียรติได้เข้าพบกับฯพณฯายาตุลลอฮ์อิมามเอนีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ในการพบปะครั้งนี้ฯพณฯอิมามเอนีได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดัมบอ์ฮ์พร้อมกับถือว่าในภาวะการณ์ปัจจุบันพันธกิจและภาระหน้าที่ที่สำคัญของอุมมัตอิสลามคือความชาญฉลาดรู้จักแผนปฏิบัติงานของตนเองและของศัตรูโดยฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวว่าย่าว่าแผนการหลักของศัตรูคือสร้างความขัดแย้งและความแตกแยกระหว่างพี่น้องมุสลิมดังนั้นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนที่สุดของโลกอิสลามในวันนี้คือการสร้างเอกภาพการตรึงภาพพร้อมใจร่วมกัน

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงสิ่งคุกคามและการต่อต้านในรูปแบบต่างๆในการเผชิญหน้ากับบรรดาศาสนทูตแห่งพระเจ้าและการเผชิญหน้าต่อสู้กับการเรียกร้องสู่ทางนำที่ยังคงมีอยู่เสมอซึ่งท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่าการต่อต้านและการเผชิญหน้าในรูปแบบต่างๆต่อการเผยแผ่และเชิญชวนของท่านศาสดาแห่งอิสลามนั้นมันหนักยิ่งกว่าศาสดาท่านอื่นๆและมันมีในทุกรูปแบบและทุกด้านและจนถึงช่วงท้ายของชีวิตอันประเสริฐของท่านก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวว่าย่าว่าในวันนี้ก็เช่นกันยังคงมีการต่อต้านและประกาศความเป็นศัตรูกับเสียงอันบริสุทธิ์ของอิสลามโดยฯพณฯกล่าวว่าย่าว่าหลังจากที่คำเชิญชวนเรียกร้องของมกดับอุดมการณ์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนเรียกร้องของอุดมการณ์มาร์กซ์และเสรีนิยมที่ประสมกับความล้มเหลวและไม่สามารถเอื้ออำนวยสวัสดิการต่างๆให้กับมนุษย์ชาติซึ่งในวันนี้สายตาและหัวใจทั้งหลายพากันเฝ้ามองและกลวิหาศาสนาอิสลามกันทั่วหน้าดังนั้นการเป็นศัตรูกับอิสลามจึงเป็นการประกาศศัตรูกับศูนย์กลางแห่งความคิดแห่งการเรียกร้องความยุติธรรมและเกียรติยศศักดิ์ศรีของมนุษย์ชาติ

ฯพณฯอิมามเอนีถือว่าการลบหลู่และหมิ่นท่านศาสดาเป็นกรณีตัวอย่างแห่งการประกาศความเป็นศัตรูโดยฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวว่าย่าว่าเราไม่สามารถชื่อได้ว่าเหตุการณ์หมิ่นศาสนาอิสลามและโรคกลัวอิสลามที่เกิดขึ้นในโลกในขณะนี้ปราศจากการวางแผนโดยหน่วยสืบราชการลับของมหาอำนาจและการสนับสนุนทางการเงินจากพวกเขา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามย่าว่าพฤติกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมบางประการ อาทิเช่นการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงและการแสดงความไม่เอื้อในรูปลักษณะต่างๆเพียงแค่ว่ากล่าวอ้างโรคกลัวอิสลามนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับมหาอำนาจผู้ล่าอาณานิคมได้เป็นอย่างดีโดยฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวว่าย่าว่ามวลมุสลิมจำต้องเชิญชวนเรียกร้องสู่ศาสนาอิสลามด้วยความจริงอันชัดแจ้งกล้าหาญสัตย์จริงและมีความยุติธรรมเพื่อสามารถดึงดูดหัวใจทั้งหลายมายังเขา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่าย่าว่ามวลมุสลิมจำต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับบรรดาศัตรูด้วยศาสนาแห่งอิสลามและจงยืนหยัดเหมือนดังที่ศาสดาแห่งอิสลามท่านนบีมุฮัมมัด(ซล) และบรรดาศรัทธาชนในอิสลามที่ได้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งตลอดช่วงประวัติศาสตร์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ยำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชาติอิสลามจำต้องมีบาศรัฎร์จกับทบาทและแผนงานของพี่น้องมุสลิมอีกทั้งรับรู้ถึงแผนงานของบรรดาศัตรู

โดยฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวว่าย่าว่าบทบาทหลักของศัตรูอิสลามคือสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมสร้างความอคติและสร้างความบาดหมางซึ่งกันและกันในทุกฝ่ายของอิสลามเพื่อสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของพี่น้องมุสลิมต่อศูนย์กลางแห่งบัญชาการของศัตรูด้วยการปกปิดและบิดเบือนระบอบทุนนิยมที่ทุจริตและความป่าเถื่อนและอำมหิตของยิวไซออนิสต์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่าย่าว่าอุมมัตอิสลามทั้งหลายรวมทั้งประชาชนนักการเมืองและปัญญาชนจำต้องรับรู้และเข้าใจในแผนงานทิศทางการและบทบาท



ของศรัทธาอิสลามเพื่อสามารถต่อกรกับพวกเขาได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและถูกทางและไม่นำมาซึ่งความผิดพลาดในปฏิกริยาตอบโต้พวกเขา

دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่าท่านเจ้าอาณานิคมต้องการหาความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในประเด็นหลักของตนและสร้างความเพิกเฉยต่อการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าที่เป็น

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีกล่าวเสริมว่าในอดีตชาติตะวันตกใช้แนวทางในการล่าอาณานิคมเพื่อบรรลุผลประโยชน์ของตนเองและในวันนี้ก็เช่นกันพวกเขาจึงแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองบนพื้นฐานของการสร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องมุสลิม

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย้ำว่าจะอย่างไรก็ตามการที่ตะวันตกใช้สโลแกนต่างๆเพื่อพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้การสนับสนุนประชาธิปไตยนั้นก็จะยังไม่สามารถลบล้างผลหินและความอภัยยอดสูในการล่าอาณานิคมให้สะอาดบริสุทธิ์จกตักพวกเขาได้หรอก

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้สรุปคำปราศรัยของท่านว่าด้วยการพิจารณาแผนการของศัตรูมวลมุสลิมทุกคนจำเป็นต้องมีบาฮีร์รู้จักศัตรูและแผนการของศัตรูและเรียนรู้เข้าใจอย่างถูกต้องในการดำเนินตามแผนงานของตนด้วยการสร้างเอกภาพภราดรภาพและร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน

ช่วงแรกของการพบปะครั้งนี้เจ้าหน้าที่เนจารด์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวาระคล้ายวันอีตัมบ์อ์ค์โดยถือว่าท่านศาสดามูฮัมมัด(ซล)

เสมือนเป็นคลังสมบัติแห่งรห์

สยะและความรื่นรมย์ต่างๆของพระองค์และยังได้กล่าวถึง

ความประเสริฐของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซล) ว่าศาสน์สำคัญและศาสน์หลักของท่านศาสดา(ซล)

ก็คือการที่นำมวลมนุษยชาติและในการประกาศศาสน์นี้จำเป็นต้องทนทุกข์และทนความยากลำบากนานับประการอย่างมากมาย

เขากล่าวเสริมว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศาสน์ท่านศาสดามูฮัมมัด(ล)

คือการทำให้ศีลธรรมและจริยธรรมสมบูรณ์แบบโดยศาสน์อันนี้มันครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวลและศาสน์อันนี้ก็จะนำพาให้มนุษยชาติพัฒนาไปสู่มนุษยผู้สมบูรณ์

ประธานาธิบดีถือว่าการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของสา

ธารณรัฐอิสลามอิหร่านภายใต้การนำของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)

นั้นเป็นการขานรับแนวทางแห่งความผาสุกและแนวทางอันรุ่งโรจน์ของศาสนาทูตของพระองค์โดยกล่าวว่าหลักเอกภาพแห่งเดาฮิดและความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ซึ่งตามพันธสัญญาอันสำคัญของพระองค์แล้วจะบังเกิดขึ้นด้วยการปรากฏตัวของสิ่งสุดท้ายที่เหลือของพระองค์นั่นคือท่านอิมามชะมาฮ์น(อ)